



ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลจังหวัดปทุมธานีและศาลในจังหวัดนนทบุรี



เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลฎีกา ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลแขวงนนทบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โดยมีอธิบดีผู้พิพากษามาตรา 1 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการตรวจราชการในครั้งนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึงนโยบายของ ประธานศาลฎีกาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ และเน้นย้ำให้ศาลทำคดีที่รวดเร็วโดยต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรม คำนึง ถึงมารยาทในการพิจารณาคดี ให้ความสำคัญกับการอ่านคำเบิกความให้ผู้ความฟัง การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพในคดีอาญา การสำรวจอัตราค่าจ้างของผู้พิพากษาให้เป็นระบบให้มีความเหมาะสมกับปริมาณคดีและความยากง่าย ในแต่ละศาล รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 20 ปี และแนวคิดการย่อยศาลใหญ่ขยายศาลเล็ก ในกรุงเทพมหานครควรมีศาลจังหวัดครบทุกเขต นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานของศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลแขวงนนทบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมจะนำไปแก้ไขข้อขัดข้องให้ต่อไปโดยเร็ว

สำนักประธานศาลฎีกาขอความร่วมมือผู้พิพากษา กรอกข้อมูลแบบสำรวจความรู้/ความสนใจในกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง

สำนักประธานศาลฎีกาจัดทำแบบสำรวจให้ผู้พิพากษาแจ้งข้อมูลความรู้/ความสนใจในกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง โดยสำนักประธานศาลฎีกาจะรวบรวมกลุ่มผู้พิพากษาในสาขากฎหมายพิเศษเฉพาะทางเพื่อประโยชน์ในการระดมความคิดเห็น เรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการพิจารณาพิพากษาคดี การสรรหาบุคลากรร่วมทำงานกับศาลยุติธรรมในบทบาท อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง ซึ่งมีใช้บทบาทในการพิจารณาพิพากษาคดี และการสรรหาผู้แทนศาลยุติธรรมไทย เข้าร่วมการประชุมในเวทีต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาศาลยุติธรรมของประธาน ศาลฎีกา จึงขอความร่วมมือผู้พิพากษากรอกแบบสำรวจข้อมูลและเลือกสาขากฎหมายพิเศษเฉพาะทางที่มีความรู้หรือความสนใจ มากที่สุด โดยกรอกแบบสำรวจได้ทางเว็บไซต์ของสำนักประธานศาลฎีกา <http://www.opsc.coj.go.th> ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

